

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *610*/UBND-GDĐT

Tuần Giáo, ngày 29 tháng 5 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh năm học 2019-2020

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường học trên địa bàn.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT đến thời điểm hiện tại, sau thời gian nghỉ tết Nguyên Đán và nghỉ phòng chống dịch Covid-19, công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh của một số trường chưa thực sự hiệu quả, tỉ lệ chuyên cần của học sinh tại một số xã vùng cao, vùng xa còn thấp, số học sinh nguy cơ bỏ học có chiều hướng tăng, đặc biệt là học sinh cấp THCS; nguyên nhân do đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, một bộ phận người dân chưa quan tâm đến việc học tập của con em, một số học sinh đi lao động, phụ giúp gia đình làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Phòng GD&ĐT; các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn trong việc huy động học sinh ra lớp, đảm bảo chỉ tiêu giao; Cấp ủy, Chính quyền địa phương quyết liệt vào cuộc, có nhiều giải pháp hiệu quả để nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn.

Chỉ đạo các khối, bản, ban công tác mặt trận, đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ với các nhà trường để vận động học sinh ra lớp; Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách, cán bộ ban công tác mặt trận, đoàn thể trong xã phối hợp với giáo viên các nhà trường kịp thời nắm bắt thông tin các trường hợp học sinh nghỉ học để sớm có hướng tuyên truyền, vận động và thực hiện quyết liệt các giải pháp trong công tác huy động học sinh.

Đưa nội dung huy động học sinh, duy trì tỷ lệ chuyên cần vào tiêu chí xét gia đình văn hóa để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc tạo điều kiện cho con em đến trường; tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình và xây dựng các giải pháp trong công tác huy động học sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ chuyên cần đặc biệt là các xã vùng cao, vùng xa.

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thường xuyên nắm bắt tình hình, nguyên nhân học sinh nghỉ học, đi học không chuyên cần để kịp thời triển khai các giải pháp huy động học sinh đảm bảo chỉ tiêu giao.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục và phối hợp với chính quyền địa phương về công tác huy động học sinh, nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần.

Kịp thời nắm bắt tình hình huy động, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần của từng xã, thị trấn, cấp học, tại các nhà trường để chỉ đạo các đơn vị trường học tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tại các nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và báo cáo kịp thời UBND huyện về công tác giáo dục, từ đó khắc phục những khó khăn trong việc huy động và duy trì tỷ lệ chuyên cần, tạo tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục huyện trong năm học 2019-2020 và trong những thời gian tiếp theo.

3. Đối với các trường học trên địa bàn

Tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của địa phương, đẩy mạnh công tác truyền thông về yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo tại địa phương tạo được sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị để huy động học sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần.

Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương - nhà trường - nhân dân để nắm bắt tình hình giáo dục nói chung, công tác huy động học sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần nói riêng để có giải pháp chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học đến các bậc phụ huynh, học sinh.

Thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục, đảm bảo an ninh, an toàn trường học, chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp huy động, duy trì tỷ lệ chuyên cần học sinh.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo; đặc biệt là chế độ, chính sách đối với người học. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống, sinh hoạt và học tập, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút học sinh đến trường.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Phòng GD&ĐT, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mùa Xuân Hồ